

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 5 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายบุญจันทร์ แสงสุข	ประธานสภา	บุญจันทร์ แสงสุข	
2	นายสมชาย มั่นยืน	รองประธานสภา	สมชาย มั่นยืน	
3	นายบุญเพ็ง จันท์ล้ำ	สมาชิกสภาหมู่ 1	บุญเพ็ง จันท์ล้ำ	
4	นายประสิทธิ์ บุญมาก	สมาชิกสภาหมู่ 1	ประสิทธิ์ บุญมาก	
5	นางอรพินท์ กิ่งมาลา	สมาชิกสภาหมู่ 2	อรพินท์ กิ่งมาลา	
6	นายสอน แสงสี	สมาชิกสภาหมู่ 3	สอน แสงสี	
7	นายน้อย แก่นแก้ว	สมาชิกสภาหมู่ 3	น้อย แก่นแก้ว	
8	นายประยงค์ นาคี	สมาชิกสภาหมู่ 4	ประยงค์ นาคี	
9	นางสมควร ชันขาว	สมาชิกสภาหมู่ 4	สมควร ชันขาว	
10	นายวิเชียร ร่มเย็น	สมาชิกสภาหมู่ 5	วิเชียร ร่มเย็น	
11	นายสัมพันธ์ อย่างสุข	สมาชิกสภาหมู่ 5	สัมพันธ์ อย่างสุข	
12	นายวิโรจน์ นาคแสร์	สมาชิกสภาหมู่ 6	วิโรจน์ นาคแสร์	
13	นายทองใบ พุดชู	สมาชิกสภาหมู่ 7	ทองใบ พุดชู	
14	นางทองใบ ศรีอุดมสุข	สมาชิกสภาหมู่ 7	ทองใบ ศรีอุดมสุข	
15	นายสถิตพงษ์ ครองศักดิ์	สมาชิกสภาหมู่ 8	สถิตพงษ์ ครองศักดิ์	
16	นางสาวสายชล จันท์ล้ำ	สมาชิกสภาหมู่ 8	สายชล จันท์ล้ำ	
17	นายเชิด สุขสนิท	สมาชิกสภาหมู่ 9	เชิด สุขสนิท	
18	นางสมศรี เสนคำ	สมาชิกสภาหมู่ 9	สมศรี เสนคำ	
19	นายนิธิ จันท์ล้ำ	สมาชิกสภาหมู่ 10	นิธิ จันท์ล้ำ	
20	นางพรรณิภา อยู่เย็น	สมาชิกสภาหมู่ 10	พรรณิภา อยู่เย็น	
21	นางสาวแจลัม เกตไสย์	สมาชิกสภาหมู่ 11	แจลัม เกตไสย์	
22	นางประภาศรี งามสง่า	สมาชิกสภาหมู่ 11	ประภาศรี งามสง่า	
23	นายสุวัฒน์ ยิ้มดี	สมาชิกสภาหมู่ 11	สุวัฒน์ ยิ้มดี	

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางยุภาวดี บุญมาก	นายก อบต.หนองอียอ	ยุภาวดี บุญมาก	
2	นายเที่ยง สุนทร	รองนายกอบต. หนองอียอ	เที่ยง สุนทร	
3	นายสามารถ ครองสัตย์	รองนายกอบต. หนองอียอ	สามารถ ครองสัตย์	
4	นางบัวแก้ว สุขศรี	เลขานุการนายก	บัวแก้ว สุขศรี	
5	นายสมเกียรติ สาระ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์	สมเกียรติ สาระ	
6	นายวิรัตน์ บุญมาก	เจ้าหน้าที่ธุรการ	วิรัตน์ บุญมาก	

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 5 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 นายก อบต.

3.2 ปลัด อบต.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 (วาระที่ 2) การแปรญัตติมาจ่ายหน่วยงาน โยธา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

เมื่อเวลา 09.00 น. นายบุญจันทร์ แสงสุข ประธานสภาได้กล่าวเปิดและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ประธานสภา แจ้งให้เลขานุการสภา แจ้งสำนักนันทกรายงานการประชุม ครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมคุณ เพื่อประกอบการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ให้เวลาอ่านประมาณ 10 นาที)

ประธานสภาจึงถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะขอแก้ไขข้อความใดหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีท่านใดขอแก้ไขข้อความใด

-ประธานสภา จึงหามติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่
มติที่ประชุม รับรองเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 นายก อบต

-ไม่มี

3.2 ปลัด อบต.

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา

4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

(วาระที่ 2) การแปรบัญญัติ รายจ่ายหน่วยการโยธา

-ประธานสภา กล่าวว่า จากการที่สมาชิกสภาฯ ได้รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 และได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติทั้งสภาฯ โดยการแปรบัญญัติรายจ่ายหน่วยงานโยธา ในการแปรครั้งที่ 4 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553 นั้น ซึ่งการแปรญัตติรายจ่ายหน่วยงานโยธา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือแปรญัตติก็เรียนเชิญ

-นายบุญเพ็ง จันทร์กล้า ส อบต หมู่ 1 บ้านหนองอียอ ได้เสนอคำแปรญัตติรายจ่ายส่วนโยธา ดังนี้

ค่าใช้จ่ายการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตั้งไว้ 100000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามหมู่บ้านตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอให้มีการกำหนดไปว่าจะติดตั้งกี่จุดหมู่ใดบ้างเพื่อความชัดเจนในการดำเนินการและเสนอว่าหมู่บ้านไหนใหญ่ควรที่จะติดตั้งให้มากกว่าหมู่บ้านขนาดเล็กเพราะมีความจำเป็นต้องมีแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในหมู่บ้านมาก จึงขอเสนอแปรญัตติดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 40 จุด ติดตั้งตามหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้ หมู่ที่ 1 5 จุด หมู่ที่ 2 3 จุด หมู่ที่ 3 3 จุด หมู่ที่ 4 3 จุด หมู่ที่ 5 3 จุด หมู่ที่ 6 5 จุด หมู่ที่ 7 3 จุด หมู่ที่ 8 4 จุด หมู่ที่ 9 3 จุด หมู่ที่ 10 3 จุด หมู่ที่ 11 5 จุด ตั้งไว้ 100000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประธานสภา ได้ให้นายกชี้แจงถึงการตั้งงบประมาณว่าจะสามารถดำเนินการตามที่สมาชิกสภา ม.1 ได้เสนอคำแปรญัตติได้หรือไม่

นายก อบต กล่าวชี้แจงว่าในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะมีความจำเป็นที่ต้องติดตั้งเหมือนกันทุกหมู่บ้าน ซึ่งที่ไม่ได้กำหนดลงไปชัดเจนว่าจะลงหมู่ไหนกี่จุดนั้นต้องดูความจำเป็นก่อนและดูหลอดไฟเก่าที่มีอยู่ว่าหมู่บ้านใดที่ชำรุดเสียหายแล้วซ่อมไม่ได้ก็ให้ติดตั้งใหม่ซึ่งบางครั้งหมู่บ้านเล็กอาจต้อง

ติดตั้งมากกว่าหมู่บ้านใหญ่ก็ได้แต่ถ้าแต่ละหมู่บ้านมีหลอดไฟตามปกติที่มีอยู่ก็ดำเนินการตามคำแนะนำ
แปรรูปของสมาชิกสภา ม.1 ได้

-ประชาสภากล่าวว่าได้ฟังคำชี้แจงจากนายอบตแล้วว่าเพราะอะไรจึงไม่กำหนดจุดในการ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้านดังนั้นจึงหาดีที่ประชุมว่าจะเห็นชอบตามคำแนะนำขอแปรรูปหรือคงไว้
ตามร่างเดิม

มติที่ ประชุมเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม 20 ต่อ 1 เสียง

-นายทองใบ พุดชู ส อบต หมู่ 7 บ้านนางแคบ ได้ตั้งข้อสังเกตและสอบถามรายจ่ายส่วน
โยธา ดังนี้

ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายของส่วนโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาตั้งรวม 8631040 บาท แต่ในที่ตั้งไว้เพียง 145000 บาท ซึ่งแยกเป็น

-ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 ชุด ตั้งไว้ 30000 บาท

-ค่าปริ้นเตอร์เลเซอร์ 1 ชุด ตั้งไว้ 15000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อยู่ ตั้งไว้ 100000 บาท ประจำ
แผนงานและโครงการที่ได้จัดทำประชาคมไว้นั้นในส่วนของค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไม่มีปรากฏในร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 จึงขอให้นายก อบต ได้ชี้แจงเหตุผลต่างๆ ให้รับทราบด้วย

นายก อบต ได้กล่าวชี้แจงเหตุผลในการตั้งงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างน้อย เนื่องจากในปีงบประมาณ 2553 ได้ตั้งงบประมาณรายรับไว้รวม 26572400 บาท โดย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้นตั้งไว้ 8631040 บาท ซึ่งก็พบปัญหาเมื่อตั้งงบประมาณไว้สูงและ
เงินไม่ได้รับตามที่ประมาณการไว้ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามข้อบัญญัติได้ส่งผลให้โครงการหลาย
โครงการตกไปซึ่งสาเหตุสำคัญการที่รับบาลจัดสรรเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่ให้น้อยกว่าทุกปี รายได้
ของ อบต จะหายไปร้อยละ 40 โดยเฉพาะเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่หายไป 28000 ล้านบาท ซึ่ง
นายกรัฐมนตรียอมรับว่าจะจัดสรรให้เพิ่มเติมในปี พศ 2554 ก็เป็นที่มาของการตั้งงบประมาณรายรับในปี
2554 ไว้ต่ำกว่าปี 2554 และไม่ได้ตั้งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไว้ โดยถ้าหากว่า
รัฐบาลจัดสรรเงินให้มากกว่าทุกปีตามที่รับปากไว้ประมาณการรายรับก็สูงขึ้นมากกว่า 21 ล้านบาทซึ่งก็จะ
สามารถที่จะทำร่างข้อบัญญัติเพิ่มเติมเสนอต่อสภาได้ โดยในส่วนรายรับที่เดิมมานั้นก็จะมาตั้งจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามจำนวนเงินจริงซึ่งจะทำให้โครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติได้จัดทำเกือบ
ทุกโครงการ แต่ถ้าหากรายรับไม่เป็นไปตามที่รัฐบาลว่าไว้ก็คงจะได้ทำเฉพาะโครงการในหมวดค่าใช้สอย
ของทุกส่วนซึ่งก็เน้น โครงการที่จำเป็นต้องทำโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆก็สามารถดำเนินการ
ได้ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

นายน้อย แก่นแก้ว ส อบต หมู่ 3 บ้านบุผาง ได้สอบถามรายจ่ายหน่วยงานโยธา ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าตั้งไว้ 150000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตั้ง
จ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนสอบถามว่าเป็น โครงการเกี่ยวกับการขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เนื่องจากโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเป็น โครงการที่รัฐบาลแจ้งให้อบต
สำรวจความต้องการแล้วส่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการซึ่งตอนนี้ทางอบตได้สำรวจไปแล้ว จำนวน
234 รายซึ่งหากว่าผ่านการพิจารณาก็จะใช้เงินของรัฐบาลจัดสรรให้ ส่วนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำนั้น
จะช้ขยายเขตให้กับครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากสายไฟแรงต่ำยังไม่ถึงการใช้จ่ายงบประมาณก็จะ
ได้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นจุดๆไป

ประธานสภากล่าวว่านายกอบตได้ชี้แจงข้อสงสัยต่างๆแล้วซึ่งในการแปรญัตติในส่วนรายจ่ายส่วน
โยธา มีสมาชิกสภาท่านใดจะยื่นแปรญัตติหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

-นายกอบต แจ้ง การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พระบรมราชินีนาถ โดย
อำเภอสนมได้กำหนดจัดงานวันที่ 12 สิงหาคม 2553 จึงแจ้งให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภา และพนักงาน
ข้าราชการทุกคนได้ไปร่วมงานนี้ด้วย ซึ่งงานจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเริ่มจาก 07.00-09.30 น. และช่วง
เย็นตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น.ซึ่งทางอบตหนองอียอได้จัดหาพลูไปจุดเฉลิมฉลองในตอนกลางคืนด้วย 10
ดอก

ที่ประชุมรับทราบ

ประธานสภาว่าในวันนี้ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้วและขอเปิด
ประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 13 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
อียอโดยจะได้แปรญัตติรายจ่ายงบกลาง รายจ่ายส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ประธานสภากล่าวปิดประชุมเวลา 12.15 น.

ผู้บันทึก

สุวัฒน์ ยิ้มดี

(นายสุวัฒน์ ยิ้ม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

ผู้ตรวจสอบ

บุญจันทร์ แสงสุข

(นายบุญจันทร์ แสงสุข)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ